

Số: /TB-UBND

Chi Lăng, ngày tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện quý III năm 2024 và tổng kết phong trào thi đua “Đẩy mạnh hiện đại hóa Bộ phận Một cửa huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Chi Lăng”

Ngày 16 tháng 10 năm 2024, đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện quý III năm 2024 và tổng kết phong trào thi đua “Đẩy mạnh hiện đại hóa Bộ phận Một cửa huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Chi Lăng”. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện; Bảo hiểm xã hội huyện, Bru điện huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; công chức tham mưu công tác CCHC các cơ quan: Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin và các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng trong phong trào thi đua cao điểm “Đẩy mạnh hiện đại hóa Bộ phận Một cửa huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Chi Lăng”.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và các ý kiến tham luận, thảo luận của các thành phần tham gia cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện kết luận như sau:

1. Một số kết quả nổi bật, đạt được trong 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch công tác CCHC năm 2024 của huyện. Công tác chỉ đạo, điều hành đã được quan tâm và có nhiều đổi mới tích cực như: Thực hiện thí điểm Mô hình chuyên giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bru điện huyện; thực hiện “Hai ngày vàng trong tuần” (thứ Ba và thứ Năm hàng tuần) để giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trong lĩnh vực đất đai, chứng thực, Bảo hiểm xã hội và Mô hình “Ngày không phiếu hẹn” để giải quyết thủ tục hành chính cấp xã trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch theo nguyên tắc “4 tại chỗ”; Bộ phận Một cửa huyện và một số xã, thị trấn đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp; công tác kiểm tra CCHC cũng được thực hiện thường xuyên. Qua đó, các lĩnh vực công tác CCHC có nhiều nội dung đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính cũng như chất

lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, cụ thể: các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2024 có 22/37 nhiệm vụ đã hoàn thành, 15/37 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Trong 9 tháng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 02 VBQPPL theo Chương trình, kế hoạch đề ra và bảo đảm theo quy định: Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng; Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 25/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng về việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chi Lăng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được quan tâm triển khai thực hiện, trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh cắt giảm thời hạn giải TTHC cấp huyện từ 93 ngày giảm xuống còn 65 ngày (giảm 28 ngày), đạt tỷ lệ cắt giảm 30%. Cấp xã từ 260 ngày, giảm xuống còn 179 ngày (giảm 81 ngày), đạt tỷ lệ 31%; tỷ lệ số hồ sơ TTHC giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 100%.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 về việc Sáp nhập Trường Tiểu học xã Bắc Thủy và Trường Trung học cơ sở học xã Bắc Thủy thành Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở học xã Bắc Thủy; Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về việc Sáp nhập Trường Tiểu học 2 thị trấn Chi Lăng vào Trường Tiểu học 1 thị trấn Chi Lăng (*giảm 02 đơn vị sự nghiệp*). Hoàn thành trước hạn việc sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh (*Tỉnh giao hoàn thành trong tháng 7 năm 2025*).

Triển khai thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp quản lý trên địa bàn huyện hoàn thành trước thời hạn yêu cầu 17 ngày (*phê duyệt 63/63 Đề án vị trí việc làm các đơn vị công lập*). Hoàn thành 100% các lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch của UBND tỉnh giao.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện đến hết ngày 30/9/2024 đạt 83.764 triệu đồng vượt 68,3% so với dự toán tỉnh giao, bằng 98,8% kế hoạch huyện điều hành và bằng 173% so với cùng kỳ, ước thực hiện năm 2024 đạt 102.655 triệu đồng đạt 206,3% dự toán tỉnh giao, đạt 121,1% dự toán huyện giao, đạt 134% so với cùng kỳ.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được đầu tư nâng cấp, kết nối thông suốt từ huyện đến xã, thị trấn; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm được trang bị. Hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo, điều hành, chữ ký số được vận hành ổn định, thông suốt. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai với 21 điểm cầu, các điểm cầu hoạt động ổn định, cơ bản đã đáp ứng tốt về trang thiết bị, điều kiện ánh sáng,

đường truyền, đảm bảo phục vụ tốt cho các cuộc họp trực tuyến. Trang thông tin điện tử huyện hoạt động ổn định, thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin quan trọng về hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện; phục vụ kịp thời cho việc truy cập thông tin của các tổ chức và cá nhân. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia đạt 52,84%/45% vượt chỉ tiêu tỉnh giao 7,84%.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của huyện trong 9 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế cần được tập trung khắc phục, đó là:

Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự được quan tâm đúng mức, vai trò của một số thành viên Ban Chỉ đạo chưa thực sự được chú trọng, nâng cao; công tác tuyên truyền về CCHC có cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chưa đổi mới về hình thức tuyên truyền.

Trong năm 2024, huyện Chi Lăng không có phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua.

Vẫn còn cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn đạt 90,01%.

Đến thời điểm hiện tại, huyện không có thêm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Cập nhật hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính huyện, cấp xã vào Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến chưa được cập nhật, xử lý đầy đủ, đúng quy định, vẫn còn tình trạng cập nhật, xử lý hồ sơ trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử chậm muộn hạn, trong khi thực tế đã giải quyết và trả hồ sơ cho công dân, tổ chức đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện, cấp xã.

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến vẫn còn xã chưa đạt tỷ lệ được UBND tỉnh giao.

3. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời phân đầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14/01/2024 của UBND huyện về công tác CCHC năm 2024, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

3.1. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tham mưu triển khai các nội dung CCHC, chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch; tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC và ý nghĩa của các Chỉ số cải cách hành chính tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác CCHC.

3.2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Kế hoạch CCHC năm 2024, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong năm 2024.

3.3. Các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu các lĩnh vực trong công tác CCHC cần tiếp tục rà soát, bám sát, phát huy vai trò, trách nhiệm chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo kịp thời các nội dung cần triển khai thực hiện, trước mắt tập trung vào những nội dung chưa đạt theo kế hoạch để cải thiện chỉ số CCHC của huyện.

3.4. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Bộ phận Một cửa các cấp theo Đề án Cải cách TTHC tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

3.5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức; triển khai thực hiện quy trình tổ chức tuyển dụng viên chức, công chức cấp xã; tiếp tục cử, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia khóa đào tạo nhằm đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm và đạt chuẩn theo quy định.

3.6. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, tài chính được đầy đủ, kịp thời theo quy định.

3.7. Tiếp tục đôn đốc thực hiện và tổng kết phong trào thi đua “*Nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Chi Lăng*”.

3.8. Tập trung triển khai thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

3.9. Một số nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan chủ trì tham mưu công tác CCHC, nhằm nâng cao tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC của huyện, cụ thể:

a) Phòng Tư pháp: Chủ trì, tham mưu nâng cao Chỉ số nội dung “Cải cách thể chế”, trong đó tập trung hoàn thành theo dõi thi hành pháp luật theo quy định.

b) Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ trì, tham mưu nâng cao Chỉ số “Cải cách thủ tục hành chính”, trong đó tập trung theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hạn chế tối đa hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết chậm hạn; nâng cao các tỷ lệ trong thực hiện thanh toán trực tuyến.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì, tham mưu nâng cao Chỉ số “Cải cách tài chính công”: trong đó tập trung tham mưu UBND huyện các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện giải ngân theo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước; xây dựng phương án và triển khai thực hiện lộ trình cụ thể nâng mức độ tự chủ chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.

d) Phòng Nội vụ huyện: Chủ trì, tham mưu nâng cao Chỉ số “Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Cải cách chế độ công vụ”: Phối hợp UBND các xã, thị trấn rà soát, cử cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn trình độ theo yêu cầu; xem xét thực hiện tinh giản biên chế đối với trường hợp chưa đạt chuẩn, năng lực hạn chế hoặc sắp đến tuổi nghỉ hưu không thể cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định, lộ trình đề ra.

Thực hiện việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2024 theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Tham mưu ban hành Quyết định Quy định và hướng dẫn xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2024; chấm điểm, xếp loại chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2024 theo đúng kế hoạch;

Nâng cao vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC, tích cực, kịp thời tham mưu các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác CCHC của huyện trong thời gian tới

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (B/C);
- Thường trực HĐND huyện (B/C);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ CCHC huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;
- Bureau điện huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, PNV (ĐTV).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vương Văn Sơn